

**ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตอธิการบดีและอดีต รมต.เกษตรฯ  
รับ ป.เอก กิตติมศักดิ์ เกษตรเขตร้อน จาก ม.เกษตรฯ**

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550-2551

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร สำเร็จการศึกษาจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยให้ไปศึกษาต่อปริญญาตรี โท และเอก ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อศึกษาจบก็ได้กลับมาใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะอาจารย์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ปฏิบัติราชการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาโรคพืช หัวหน้ากองแผนงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการคือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามของการเป็นครูบาอาจารย์ที่ทุ่มเทตั้งใจสอนและถ่ายทอดความรู้รวมทั้งเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ให้แก่นิสิต เช่น ไวรัสวิทยา เทคนิคการวิจัยด้านโรคพืช และยังได้เขียนหนังสือและตำราไว้หลายเล่ม อาทิ ไวรัสวิทยาของโรคพืช ไวรัสและโรคคล้ายไวรัสของพืชสำคัญในประเทศไทย ซึ่งตำราดังกล่าวจัดว่าเป็นหนังสือสำคัญและใช้เป็นตำราต้นแบบในการเรียนการสอนด้านโรคพืชและไวรัสวิทยา และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและการประชุมทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศมากมาย และเป็นบุคคลแรกที่ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" สาขาโรคพืช ด้านไวรัส และได้รับการยกย่องเป็น "นักโรคพืชดีเด่น" นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติภูมิระดับนานาชาติจากสมาคมศิษย์เก่าสถาบัน **alma mater** แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เดวิส ให้ได้รับรางวัล **EMIL M MARK international Award** ในฐานะศิษย์เก่าที่มีส่วนพัฒนาสังคม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเพียงปีละ 1 คนเท่านั้น

ศ.ดร.ธีระ ครั้นเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีส่วนอย่างมากในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางด้านการศึกษา ทั้งงานเชิงวิชาการและงานวิจัย เช่น การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการกลาง บางเขน โครงการความร่วมมือกับ **JICA** การก่อตั้งและการพัฒนาจากคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและเรือนปลูกพืชทดลอง กำแพงแสน ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมเกษตรแห่งชาติ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากนี้ท่านยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนางานวิจัย ทั้งงานนโยบายและงานพัฒนาการเกษตรด้านอื่น ๆ ของประเทศไทย เป็นกรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันและองค์กรต่าง ๆ เช่น สภาวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) (องค์กรมหาชน) และในปี 2549 ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และภาระงานสำคัญด้านการเกษตรของประเทศไทย อันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยความรู้ความสามารถและการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพทางการเกษตรและประเทศชาติ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรเขตร้อน) แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ